

กำหนดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563

รายวิชา กฎหมายลักษณะหนี้
 วัน / เวลา จันทร์ 09.00-12.00 น. ห้อง 401
 หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 62
 อาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคดี นพวรรณ

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อการสอน	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้	ผู้สอน
1 Onsite 17 ส.ค. 63	1)แนะนำหลักเกณฑ์การเก็บคะแนน และหนังสือตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายลักษณะหนี้ 2)บรรยายวัตถุประสงค์ของการศึกษากฎหมายลักษณะหนี้ในประเด็นรูปธรรมที่ว่า “ทำไมถึงต้องศึกษากฎหมายลักษณะหนี้” และอธิบายถึงโครงสร้าง และเหตุผลในการกำหนดโครงสร้างกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ว่าเป็นระบบที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลแห่งหนี้ และความระงับแห่งหนี้	3	กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็น 2. ให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของวิชากฎหมายลักษณะหนี้ ด้วยการมอบให้นักศึกษาคัดสารบัญหนังสือคำอธิบายหลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ 15 จบ สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer, สารบัญหนังสือคำอธิบายหลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ ศ.ดร.จิต เศรษฐบุตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ
2 Online 24 ส.ค. 63	ศึกษาถึงที่มาของหนี้ และผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากเกิดหนี้ โดยเน้นถึงกลไก และโครงสร้างที่จะทำให้เจ้าหนี้สามารถได้รับชำระหนี้ได้ กล่าวคือ (1) สิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ (2) วัตถุแห่งหนี้ และ(3) การใช้กำลังบังคับแห่งหนี้ (เมื่อเกิดข้อเท็จจริงลูกหนี้ไม่ชำระหนี้)	3	1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3. ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง -ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ

			สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer	
3 Online 31 ส.ค. 63	ศึกษาสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ และช้อยกเว้นของสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ซึ่งจะประกอบด้วย ความหมาย และประเภทของ ช้อยกเว้นฯ 2 ประการ ได้แก่ (1) หนี้ธรรมดา และ (2) การชำระหนี้ เป็นพันวิสัย ในหนี้ธรรมดาคจะกล่าวถึงประเภทของหนี้ธรรมดา 3 ประเภท และผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะสรุปบทวนถึงความแตกต่างของกรณีบ่เกิดแห่งหนี้บ่พร้อมไม่สมบูรณ์ กับกรณีของหนี้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วแต่มีความบ่พร้อมเกิดขึ้นจากช้อยกเว้นสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้	3	1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3. ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง 4. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนดประเด็นปัญหา แล้วจึงปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหตามประเด็นที่กำหนด สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer,projector, Visualizer	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ
4 Online 7 ก.ย. 63	ช้อยกเว้นของหนี้ธรรมดาในส่วนของ “การชำระหนี้เป็นพันวิสัย” จะเป็นการศึกษาถึง 1) ความหมายของคำว่า “พันวิสัย” และ “เหตุสุดวิสัย” 2) ความแตกต่างของคำว่า “พันวิสัย” และ “เหตุสุดวิสัย” 3) ศึกษาถึงช่วงเวลาการเกิดขึ้น และผลที่เกิดขึ้นของ “วัตถุประสงค์เป็นการพันวิสัย” และ “การชำระหนี้เป็นการพันวิสัย” ทั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะห์ 4) การปรับใช้หลักกฎหมายในข้อ 1)-3) กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	3	1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3. ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง 4. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนดประเด็นปัญหา แล้วจึงปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหตามประเด็นที่กำหนด สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ

	5) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้คำในข้อ 1)-3) ผิดความหมาย		Computer,Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา	
5 Online 14 ก.ย. 63	ศึกษาถึง “วัตถุแห่งหนี้” ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) ความหมาย และหลักการของวัตถุแห่งหนี้ และหลักสุจริต 2) ข้อพิจารณา (ประโยชน์) ที่เกิดขึ้นเมื่อนำหลักเกณฑ์ และความหมายของวัตถุแห่งหนี้ มาปรับใช้กับ “การชำระหนี้ อย่างไรให้ถูกต้อง” และ “การชำระหนี้เป็นพันวิสัย” 3) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสุจริตกับวัตถุแห่งหนี้ 4) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุแห่งหนี้ในกรณี (1) ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ (2) เงินตราซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ และ (3) กรณีที่วัตถุแห่งหนี้มีหลายอย่าง 5) ศึกษา และฝึกฝนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน ม. 202	3	1.บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3.ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง 4.ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.กำหนดประเด็นปัญหา แล้วจึงปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหตามประเด็นที่กำหนด สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer,Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ
6 Online 21 ก.ย. 63	1. ศึกษาว่าภายหลังจากที่หนี้เกิดขึ้นแล้ว หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะสามารถใช้ “กำลังบังคับแห่งหนี้” เพื่อให้ตนได้รับชำระหนี้ได้อย่างไรในการศึกษาจะประกอบด้วย 1) โครงสร้างของการใช้กำลังบังคับแห่งหนี้ 2 ส่วน ได้แก่ การใช้กำลังบังคับแห่งหนี้ตามวัตถุแห่งหนี้ และในส่วนตัวกรใช้กำลังบังคับแห่งหนี้ในการบังคับค่าเสียหาย	3	1.บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3.ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง 4.ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.กำหนดประเด็นปัญหา แล้วจึงปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไข	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ

	<p>2) หลักเกณฑ์การใช้กำลังบังคับ แห่งนี้ตามวัตถุแห่งหนึ่ง โดย พิจารณาจากโครงสร้างในส่วน สำคัญ 3 ประการ คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่าง “ข้อยกเว้นการใช้สิทธิเรียกให้ ลูกหนี้ชำระหนี้” กับการใช้ กำลังบังคับแห่งหนึ่ง (2) หนี้อัน ถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว และ (3) ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระ หนี้</p> <p>อธิบายหลักเกณฑ์ “ความสัมพันธ์ ระหว่างระหว่าง “ข้อยกเว้นการใช้ สิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้” และ การใช้กำลังบังคับแห่งหนึ่ง</p>		<p>ปัญหาตามประเด็นที่กำหนด สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา</p>	
<p>7 Onsite 28 ก.ย. 63</p>	<p>1. อธิบาย (2) หนี้อันถึงกำหนดเวลา ชำระหนี้ โดยมีเนื้อหาที่ต้อง พิจารณาดังนี้</p> <p>1) พิจารณาถึงกำหนดเวลา เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ คือกำหนดเวลาชำระหนี้ และกำหนดเวลาผิดนัด</p> <p>2) ศึกษาความแตกต่างระหว่าง กำหนดเวลาชำระหนี้ และกำหนดเวลาผิดนัด จากวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของเรื่อง ดังกล่าว</p> <p>3) หลักเกณฑ์ ประเภท และผล ของกำหนดเวลาชำระหนี้</p> <p>2. อธิบายลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ โดยพิจารณาการละเลยไม่ชำระหนี้ จากลักษณะประเภทของวัตถุแห่ง หนี้</p>	3	<p>1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและ สอบถามข้อสงสัย 3. ให้นักศึกษาจดบันทึกใน ชั่วโมง 4. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาใน ชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนดให้ทำรายงาน 1 ฉบับ</p> <p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ</p>

	<p>3.การบังคับให้ชำระหนี้ศาล พิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดีแล้ว โดยพิจารณาจากขั้นตอนที่สำคัญ</p> <p>2 ประการ คือ การใช้ อำนาจศาล บังคับตามวัตถุแห่งหนี้ และการ บังคับตามวัตถุแห่งหนี้ไม่ได้ ในกรณี สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่อง</p> <p>4. อธิบายการใช้กำลังบังคับแห่งหนี้ ในการบังคับค่าเสียหายในประเด็น ต่อไปนี้</p> <p>1)เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเสียหายที่เกิดจากความ รับผิดทางสัญญา กับค่าเสียหายที่ เกิดจากละเมิด</p> <p>2)องค์ประกอบการบังคับ ค่าเสียหาย(ทางสัญญา) โดยพิจารณา 2 ส่วนคือการไม่ชำระ หนี้โดยจะเอาโทษแก่ลูกหนี้ได้ และ การไม่ชำระหนี้ยังผลให้เจ้าหนี้ เสียหาย</p> <p>3)อนึ่งภายใต้องค์ประกอบจะ อธิบายรายละเอียดที่สำคัญที่ต้อง ศึกษา ได้แก่ การไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้ ผิดนัด ช้อยกเว้นของลูกหนี้ผิดนัด ความเสียหายของเจ้าหนี้</p>			
<p>8 Onsite 5 ต.ค. 63</p>	<p>1. ทบทวน และพิจารณาประเด็น ปัญหาที่สำคัญตามโครงสร้าง และ หลักเกณฑ์ของการใช้กำลังบังคับ แห่งหนี้</p> <p>2. ศึกษาโครงสร้างกลไกตาม กฎหมายที่ทำให้เจ้าหนี้มีอำนาจ และโอกาสในการได้รับชำระหนี้ ได้แก่</p> <p>1) ตามเอกเทศสัญญา สัญญาว่าด้วย การประกันบุคคลและทรัพย์สิน</p>	<p>3</p>	<p>1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมง เรียน</p> <p>2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและ สอบถามข้อสงสัย</p> <p>3. ให้นักศึกษาจดบันทึกใน ชั่วโมง</p> <p>4. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาใน ชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ</p>

	<p>2) ตามผลแห่งหนี้ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> -การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -การเพิกถอนการฉ้อฉล และ -สิทธิยึดหน่วง <p>3. อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และผลของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้</p>		<p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา, ข้อสอบเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	
<p>9 Onsite 12 ต.ค. 63</p>	<p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และผลของกลไกตามกฎหมายที่ทำให้เจ้าหนี้มีอำนาจและโอกาสในการได้รับชำระหนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และผลของการเพิกถอนการฉ้อฉล 2. ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ ผล และความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง 3. ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล และสิทธิยึดหน่วง 	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3. ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง 4. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนดให้ทำรายงาน 1 ฉบับ <p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา, ข้อสอบเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ</p>
<p>10 Online 19 ต.ค. 63</p>	<p>หลักเกณฑ์ วิธีการ และผลของกลไกตามกฎหมายที่ทำให้เจ้าหนี้มีอำนาจและโอกาสในการได้รับชำระหนี้ (ต่อจาก9)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ ผล และความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง 2. ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็น 	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. บรรยายเนื้อหาในชั่วโมงเรียน 2. ให้นักศึกษาตอบคำถามและสอบถามข้อสงสัย 3. ให้นักศึกษาจดบันทึกในชั่วโมง 4. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ 	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ</p>

	ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล และสิทธิยึดหน่วง		เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5 กำหนดประเด็นปัญหา แล้วจึงปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่กำหนด สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, Projector, Visualizer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา	
11 Online 26 ต.ค. 63	โครงสร้าง วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ของกลไกอื่นของหนี้ ที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ นอกจากการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ 1.อธิบายหลักการ และผลที่เกิดขึ้นจากการรับช่วงสิทธิ 2.อธิบายหลักเกณฑ์ และผลของการรับช่วงทรัพย์ 3.อธิบายการโอนสิทธิเรียกร้องในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) วัตถุประสงค์ และลักษณะทั่วไปในการโอนสิทธิเรียกร้อง 2) หลักเกณฑ์การโอนสิทธิเรียกร้อง 3) แบบของการโอนสิทธิเรียกร้อง 4) ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง 5) เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของการโอนสิทธิเรียกร้อง การรับช่วงสิทธิ และการแปลงหนี้ใหม่ โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ประเด็นปัญหา และข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการโอนสิทธิเรียกร้อง	3	1. อธิบายขั้นตอนการค้นคว้าด้วยตนเอง 2.ให้นักศึกษาค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์และเอกสารประกอบการเรียน 3.ตอบคำถามและประเด็นข้อสงสัย 4. ให้คำแนะนำในการค้นคว้า สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ
12 Onsite	ศึกษาลูกหนี้หลายคนและเจ้าหนี้หลายคน ในประเด็นต่อไปนี้	3	1. อธิบายขั้นตอนการค้นคว้าด้วยตนเอง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ

<p>2 พ.ย. 63</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ ลูกหนี้หลายคน 2) ศึกษาวิธีการแบ่งแยกประเภท ของหนี้ที่การชำระหนี้แบ่งกันได้ กับหนี้ที่การชำระหนี้แบ่ง แยกกันไม่ได้ 3) ศึกษาลูกหนี้ร่วม 4) วัตถุประสงค์ในการศึกษา ลูกหนี้ร่วม โดยเน้นถึงการ แบ่งแยกลูกหนี้หลายคนและ ลูกหนี้ร่วม 5) หลักเกณฑ์ในการเป็นลูกหนี้ ร่วม 6) ผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นลูกหนี้ ร่วม 7) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้ ร่วมด้วยกัน <p>ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ร่วม</p> <p>ศึกษาเจ้าหนี้หลายคน และเจ้าหนี้ ร่วม</p> <p>คน ในประเด็นต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหนี้หลายคน 2) วัตถุประสงค์ของการเป็น เจ้าหนี้ร่วม โดยเน้นถึงการ แบ่งแยกเจ้าหนี้หลายคนและ เจ้าหนี้ร่วม 3) หลักเกณฑ์ในการเป็นเจ้าหนี้ ร่วม 4) ผลที่เกิดขึ้นจากการเป็น เจ้าหนี้ร่วม 5) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ร่วมด้วยกัน 		<ol style="list-style-type: none"> 2.ให้นักศึกษาค้นคว้าผ่านสื่อ ออนไลน์และเอกสาร ประกอบการเรียน 3.ตอบคำถามและประเด็นข้อ สงสัย 4. ให้คำแนะนำในการค้นคว้า <p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา</p>	
------------------	---	--	--	--

	<p>6) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ร่วมกับลูกหนี้ร่วม</p> <p>7) ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ร่วม</p>			
<p>13</p> <p>Online</p> <p>9 พ.ย. 63</p>	<p>1. ศึกษาโครงสร้าง และวัตถุประสงค์ของความระงับแห่งหนี้ดังต่อไปนี้</p> <p>1) การชำระหนี้ 2) ปลดหนี้ 3) หลักกกลบหนี้ 4) แปรหนี้ใหม่ 5) หนี้เกือยกัน</p> <p>2. ศึกษาในรายละเอียดของการชำระหนี้ในประเด็นต่อไปนี้</p> <p>1) ใครคือผู้ชำระหนี้</p> <p>2) ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้คือใคร</p> <p>3) สิ่งที่ต้องนำมาชำระหนี้คือสิ่งใด และมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์แห่งหนี้ อย่างไร</p> <p>4) ลูกหนี้ต้องชำระหนี้สถานที่ใด</p> <p>5) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้</p> <p>6) สิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การชำระหนี้สำเร็จผล</p> <p>3. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้</p>	3	<p>1, บรรยายในชั่วโมง</p> <p>2. ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในชั่วโมงเรียน ประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นปัญหา แล้วจึงปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่กำหนดไว้</p> <p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำพิพากษาศาลฎีกา</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>โชคดี นพวรรณ</p>
<p>14</p> <p>Onsite</p> <p>16 พ.ย. 63</p>	<p>1. การปลดหนี้ โดยพิจารณาถึงความหมาย วิธีการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. การหักกลบหนี้ จะพิจารณาถึงความหมาย หลักเกณฑ์ และผลของการหักกลบหนี้</p> <p>3. การแปรหนี้ใหม่ จะศึกษาใน 2 ส่วนคือ หลักเกณฑ์ของการแปรหนี้ใหม่ และผลของการแปรหนี้ใหม่ โดยรวมถึงการศึกษา</p>	3	<p>1. ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์และเอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2. ค้นหาคำตอบจากคำถามท้ายบทในเอกสารประกอบการเรียน</p> <p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>โชคดี นพวรรณ</p>

	<p>ความหมาย และนิยามที่เป็นปัญหาของการแปลงหนี้ใหม่</p> <p>4. หนี้เกื่อนกลืนกัน จะศึกษาถึงความหมาย ลักษณะ และผลที่เกิดขึ้น</p>		และคำพิพากษาศาลฎีกา	
<p>15 Online 23 พ.ย. 63</p>	<p>สรุป ทบทวน ตั้งคำถามในประเด็นปัญหาที่นักศึกษายังสงสัย หรือไม่เข้าใจ</p>	3	<p>1. สรุปเนื้อหาเป็นโครงสร้าง</p> <p>2. ให้นักศึกษาตั้งคำถามที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจ</p> <p>สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, WBSC LMS, Microsoft teams, Computer,</p>	<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ</p>
<p>สอบปลายภาค</p>	<p>สอบนอกตาราง</p>			